



ĐỀ PHÁT HÀNH NGAY: Ngày 2 tháng Mười năm 2024

LIÊN HỆ: communications@baaqmd.gov

Địa Hạt Không Khí công bố Báo Cáo về Chất Độc Hại trong Không Khí thường niên và Công Cụ Xác Định Mức Độ Ưu Tiên và Theo Dõi Phát Thái Độc Hại của Cơ Sở dưới dạng trực tuyến

Những tài nguyên này sẽ đẩy mạnh cam kết của cơ quan về tính minh bạch, sức khỏe cộng đồng và công lý môi trường

SAN FRANCISCO – Tại buổi điều trần công cộng hôm nay, Cơ Quan Quản Lý Chất Lượng Không Khí Vùng Vịnh đã công bố [Báo Cáo Thường Niên về Chương Trình Chất Lan Nhiễm Không Khí Độc Hại Năm 2024](#), cùng với một trang web mới thân thiện với người dùng, cho phép công chúng xem dữ liệu về phát thải độc hại từ một bản đồ thể hiện toàn bộ các cơ sở được cấp phép tại Vùng Vịnh.

Công cụ và báo cáo này sẽ giúp giải quyết các mối lo ngại của cộng đồng, tăng cường các hoạt động báo cáo và thu hút sự tham gia của công chúng theo Đạo Luật Thông Tin và Thẩm Định “Điểm Nóng” Có Chất Độc Hại trong Không Khí Năm 1987. Công cụ bản đồ và báo cáo này là những thành phần chủ chốt của thỏa thuận mang tính bước ngoặt mới đây giữa Địa Hạt Không Khí và [Dự Án Dân Chủ về Môi Trường](#).

Viên chức điều hành của Địa Hạt Không Khí là Tiến Sĩ Philip Fine cho biết: “Việc công bố Báo Cáo về Chất Độc Hại trong Không Khí Thường Niên và ra mắt Công Cụ Xác Định Mức Độ Ưu Tiên và Theo Dõi Phát Thái Độc Hại của Cơ Sở mới sẽ cung cấp các tài nguyên có ý nghĩa để công chúng có thể sử dụng trong quá trình thẩm định các tác động đáng kể từ ô nhiễm không khí trong cộng đồng của mình. Nhờ sự cộng tác với Dự Án Dân Chủ về Môi Trường, những công cụ này sẽ cải thiện tính minh bạch của dữ liệu về chất lượng không khí cho cư dân trong các khu phố từng phải gánh chịu ảnh hưởng nặng nề do tình trạng ô nhiễm không khí cũng như cư dân khác trên khắp Vùng Vịnh”.

Giám đốc điều hành của Dự Án Dân Chủ về Môi Trường là Tanya Boyce chia sẻ: “Một cộng đồng được cung cấp thông tin và tích cực tham gia là yếu tố rất quan trọng để quy trình quản lý dân chủ hoạt động tối ưu. Nhờ ra mắt những công cụ thiết yếu này, các cộng đồng của chúng ta sẽ được cung cấp dữ liệu kịp thời và cần thiết nhằm vận động chính sách để có được bầu không khí sạch hơn và cuộc sống thêm phần lành mạnh. Đây là một bước có ý nghĩa hướng tới mục tiêu công lý môi trường và đảm bảo các khu phố từng gánh chịu ảnh hưởng nặng nề được trao quyền để có thể đảm nhận trách nhiệm thực thi các quy định đã được xây dựng, giúp bảo vệ sức khỏe con người và giảm thiểu tác động từ biến đổi khí hậu”.

Chất Lan Nhiễm Không Khí Độc Hại là chất gây ô nhiễm không khí đã được ghi nhận là nguyên nhân hoặc góp phần gây ra các tác động tiêu cực đến sức khỏe. Nếu tiếp xúc với những chất này thì có thể gây tình trạng nhẹ tạm thời như kích ứng da hoặc kích ứng mắt, thương tật vĩnh viễn hoặc bệnh lý nghiêm trọng hơn, bao gồm cả ung thư.

Hàng năm, Địa Hạt Không Khí thu thập thông tin và ước tính lượng phát thải chất lan nhiễm không khí độc hại từ các cơ sở được cấp phép. Địa Hạt Không Khí sử dụng thông tin này nhằm đảm bảo các cơ sở tuân thủ những quy tắc và quy định của Địa Hạt Không Khí, cùng với đó, xác định xem có cần tiến hành đánh giá thêm hay không. Nhờ công cụ mới dưới dạng trực tuyến mang tên [Công Cụ Xác Định Mức Độ Ưu Tiên và Theo Dõi Phát Thải Độc Hại của Cơ Sở](#), công chúng có thể dễ dàng xem tình trạng phát thải chất lan nhiễm không khí độc hại và các tác động tiềm ẩn đến sức khỏe kèm theo của tất cả các cơ sở được cấp phép tại Vùng Vịnh.

Ngoài ra, *Báo Cáo về Chất Độc Hại Thường Niên Năm 2024* xác định các cơ sở công nghiệp gây ra các rủi ro mắc bệnh ung thư cũng như những mối đe dọa khác đối với sức khỏe. Báo cáo này bao gồm thông tin về lượng phát thải chất ô nhiễm không khí độc hại của từng cơ sở và sẽ được phát cho các ban giám sát của quận, hội đồng thành phố và viên chức y tế tại địa phương.

Địa Hạt Không Khí sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các bên có quyền lợi liên đới trong cộng đồng nhằm đảm bảo cư dân sinh sống gần các cơ sở công nghiệp được cung cấp đầy đủ thông tin về những rủi ro sức khỏe do phát thải.

[Cơ Quan Quản Lý Chất Lượng Không Khí Vùng Vịnh](#) là cơ quan khu vực chịu trách nhiệm bảo vệ chất lượng không khí trong Vùng Vịnh gồm chín quận. Kết nối với Địa Hạt Không Khí qua [X/Twitter](#), [Facebook](#), [Instagram](#) và [YouTube](#).

###

Văn Phòng Truyền Thông của Địa Hạt Không Khí
375 Beale Street, Suite 600, San Francisco, CA 94105
[Trang Chủ của Địa Hạt Không Khí](#) | [Thông Cáo Báo Chí](#)